

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ ขออนุมัติอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมและงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่วังศุโขทัย

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่วังศุโขทัย โดยหน่วยงานกองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินงาน ดังนี้

๑. งานวางท่อประปาขนาด \varnothing ๒๐ มม. – ๑๕๐ มม. งานติดตั้งประตูน้ำ งานติดตั้งวาล์วระบายอากาศ งานตัดบรรจบท่อประปาเดิม งานติดตั้งมิเตอร์น้ำพร้อมบ่อคอนกรีต งานวางท่อประปาชั่วคราว งานซ่อมพื้นผิว และงานประปาอื่นที่เกี่ยวข้อง บริเวณโดยรอบวังศุโขทัย

๒. งานก่อสร้างระบบปั๊มควบคุมแรงดันและระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย งานติดตั้ง ชุดปั๊มเพิ่มความดันและระบบท่อทางดูด-ทางส่ง สำหรับชุดปั๊ม WVIP พระตำหนักสิรินภาลัย งานติดตั้งประตูน้ำไฟฟ้า งานไฟฟ้าสำหรับควบคุมประตูน้ำไฟฟ้า งานติดตั้งตู้ควบคุมปั๊ม งานเดินสายไฟฟ้า และงานไฟฟ้าอื่นที่เกี่ยวข้อง บริเวณสระพระจันทร์ และพระตำหนักสิรินภาลัย

๓. งานระบบรดน้ำต้นไม้ ประกอบด้วย งานติดตั้งหัวน้ำหยด หัวพ่นหมอก พร้อมเครื่องตั้งเวลารดน้ำอัตโนมัติ งานติดตั้งหัวสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้พร้อมงานวางท่อสปริงเกลอร์ ขนาด \varnothing ๓/๔ นิ้ว – ๒ นิ้ว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง บริเวณศาลามิตรราภิมย์และพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้ ประมาณการค่าใช้จ่ายเบื้องต้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓.๕ ล้านบาท

โดย กปน. ได้มอบหมายให้บริษัท คงสงวน เอ็นจิเนียริง (๑๙๙๓) จำกัด ดำเนินการ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงในการทำงาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับสำหรับงานก่อสร้างภายในเขตพระราชฐานในส่วนที่ กปน. รับผิดชอบ

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อซ่อมแซมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่วังศุโขทัย

๒. อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในพื้นที่วังศุโขทัย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓.๕ ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน)

เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้การประปาไทย และทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ณ โรงงานผลิตน้ำสามเสน ถนนพระรามที่ ๖ ในวันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สอง ล้านบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หัวข้อบทบาทของ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุง การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หัวข้อบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ

เรื่องที่ ๔ รายงานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของคณะกรรมการ กปน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานการตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำบางเขน ของคณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กปน. ควรศึกษาการบริหารจัดการเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของน้ำดิบในอนาคตที่จะนำมาใช้ใน กระบวนการผลิตน้ำประปา เพื่อให้มีน้ำดิบที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาได้อย่าง ยั่งยืน

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๕ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗” ของคณะกรรมการ กปน.

ตามที่ กปน. ได้จัดทำยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เพื่อใช้เป็น กรอบแนวทางการดำเนินงาน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ และในกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี จะต้อง จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีล่วงหน้า พร้อมการขอตั้งงบประมาณ และจะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมแผนปฏิบัติงาน ในแต่ละปีงบประมาณก่อนที่จะนำมาปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภารกิจเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับเกณฑ์ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ให้มีความสำคัญกับบทบาทผู้นำระดับสูงที่จะต้อง มีส่วนร่วมในการชี้แนะและทำให้องค์กรยั่งยืน โดยการให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคม รวมทั้งสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การ ทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๓ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.

เรื่องที่ ๖ ขออนุมัติจ้างงานรื้อย้ายท่อประปาเดิมและวางท่อประปาใหม่ทดแทน พร้อมโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๖ สัญญา PITSP-๘๐๑ โดยวิธีพิเศษกับผู้รับจ้างของ อบจ.สมุทรปราการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานรื้อย้ายท่อประปาเดิม ขนาด \varnothing ๘๐๐ มม. และวางท่อประปาใหม่ทดแทน ขนาด \varnothing ๑,๐๐๐ มม. พร้อมโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๖ (สายบางปิ้ง-แพรक्षा) ช่วง กม.๔+๔๙๕ ถึง กม.๙+๖๐๐ (ฝั่งทิศใต้) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สัญญา PITSP-๘๐๑ วงเงินค่างานตามสัญญา ๑๖๔,๑๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้จ่ายเงินของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๘ ระยะเวลาทำงานตามสัญญา ๗๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้างได้มีมติเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า การดำเนินงานในเรื่องนี้สามารถกระทำได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒) ข้อ ๑๙(๓) เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ กปน. และข้อ ๑๙(๔) เป็นงานที่จำเป็นต้องกระทำร่วมกับส่วนราชการ และต้องเป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ

เรื่องที่ ๗ รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีทุกๆ สัปดาห์ เพื่อรวบรวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีผลต่อการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือกรรมการรัฐวิสาหกิจให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ และใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเรื่องต่างๆ นั้น

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี ๒๕๕๖

- เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

๑. รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๕๖ ไตรมาส ๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖)

๒. การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๘ แนวทางการจัดทำธุรกิจเสริม

ด้วย นายสมัย อนุวัตรเกษม รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำธุรกิจเสริม เนื่องจากในปัจจุบันน้ำเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อประชาชน โดยเฉพาะการผลิตและให้บริการน้ำประปา รวมถึง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำประปา ซึ่งจะเป็นช่องทางที่ทำให้ กปน. มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ กปน. ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง กปน. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากรในการให้บริการน้ำประปา แต่เนื่องจากแนวทางในการจัดทำธุรกิจเสริมของ กปน. ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือแล้วเห็นว่า กปน. ควรจะพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปน. หรือจัดตั้งบริษัทลูกที่สามารถจะปรับปรุง และจัดทำข้อบังคับของตนเองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและสามารถที่จะแข่งขันกับธุรกิจที่ดำเนินการเช่นเดียวกันได้ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการ กปน. พิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำธุรกิจเสริมที่ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการพิจารณารายละเอียด ที่ประชุมคณะกรรมการ กปน. ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง แล้วมีความเห็นว่า กปน. มีการศึกษา พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดตั้งหน่วยงานที่จะมาดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำประปา ทั้งในรูปของการจัดตั้งเป็น SDU BU และบริษัทลูก แล้วเห็นว่า แนวทางที่จะสามารถทำให้ กปน. ดำเนินธุรกิจเสริมอย่างคล่องตัวและแข่งขันกับเอกชนได้ ควรเป็นการจัดตั้งบริษัทลูก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า กปน. ควรพิจารณาจัดกลุ่มประเภทกิจกรรมที่สามารถนำมาเป็นธุรกิจเสริม อาทิเช่น การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การรับจัดทำแผนแม่บทในการให้บริการน้ำประปาทั้งในและต่างประเทศ และการให้บริการหลังมาตรวัดน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ กปน. ควรสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพนักงานทั่วไปถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งบริษัทลูกด้วย

มติที่ประชุม ให้ กปน. ดำเนินการจัดตั้งบริษัทลูกในการดำเนินธุรกิจเสริมเพื่อหารายได้ โดยให้ กปน. ไปพิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อไป

